

**KẾT LUẬN**  
CỦA TỈNH ỦY (KHÓA XX)  
**về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm;**  
**nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023**

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 và kết luận một số nội dung sau:

**I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023**

Từ đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu, nhất là: Xung đột ở Ukraina, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; lạm phát ở mức cao; nhu cầu tiêu dùng giảm, suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; những thách thức lớn về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh (trong đó có hậu quả của dịch Covid-19 kéo dài). Trong nước chịu tác động mạnh từ bên ngoài trên nhiều lĩnh vực, nhất là về xuất khẩu, thương mại, đầu tư, tài chính, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thu hút FDI bị ảnh hưởng do đầu tư toàn cầu sụt giảm, cạnh tranh trên thị trường quốc tế gia tăng,... đã tác động tiêu cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao, vượt qua mọi khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đã triển khai tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị tiếp tục được chú trọng; đã quán triệt, tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung, giá trị cốt lõi 02 cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng<sup>1</sup>. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định về công tác tổ chức, cán bộ; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kịp thời củng cố, kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

<sup>1</sup> Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"; Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

tập trung hướng về cơ sở, thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác an sinh xã hội. Kinh tế có bước phát triển; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính đạt 29.240,3 tỷ đồng, tăng 2,65%; chấp thuận chủ trương đầu tư 01 dự án FDI; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 17.644 tỷ đồng, tăng 10,5%. Công tác văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh được chú trọng. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

*Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn còn một số hạn chế.* Công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa thường xuyên; việc nắm bắt thông tin dư luận, định hướng tư tưởng có lúc chưa kịp thời. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng tổ chức đảng trong khu vực ngoài nhà nước, số lượng đảng viên kết nạp còn thấp. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức. Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt của các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế; nắm bắt, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng nhưng ở mức thấp. Nông nghiệp phát triển thiếu bền vững; phần lớn nông sản ở dạng thô, giá trị gia tăng thấp. Cải thiện môi trường đầu tư có mặt còn hạn chế. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công còn chậm. Phát triển du lịch chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh; chưa thu hút được các dự án quy mô lớn để phát triển đột phá, tạo thương hiệu cho du lịch Quảng Ngãi. Thiếu nhân lực y tế trình độ chuyên môn cao, nhất là tuyến huyện; điều kiện chăm sóc y tế cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, giảm lao động hoặc cho người lao động nghỉ không lương... ảnh hưởng thu nhập và đời sống của một bộ phận người dân.

Công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo, xử lý, tham mưu xử lý tình hình về quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh của lực lượng chức năng có lúc, có việc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao. Một số cuộc thanh tra còn kéo dài; việc tổ chức thi hành các quyết định, kết luận thanh tra còn chậm, tỷ lệ thu hồi về kinh tế còn thấp. Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy tăng, hoạt động của các đối tượng liên quan “tín dụng đen” còn xảy ra. Vẫn còn tiềm ẩn những điểm nóng, gây mất an ninh, trật tự; vụ án giết người, cố ý gây thương tích, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gia tăng; tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng; tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

*Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nhấn mạnh các nguyên nhân chủ yếu sau:*

*Nguyên nhân khách quan:* Tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu, nhất là: Hậu quả của dịch Covid-19 kéo dài; xung đột ở Ukraina, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; lạm phát ở mức cao; nhu cầu tiêu dùng giảm, suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; những thách thức lớn về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Trong nước, chịu tác động mạnh bên ngoài trên nhiều lĩnh vực, nhất là về xuất khẩu, thương mại, đầu tư, tài chính, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thu hút FDI bị ảnh hưởng do đầu tư toàn cầu sụt giảm, cạnh tranh trên thị trường quốc tế gia tăng; các quy định của pháp luật còn nhiều chông chéo nhưng chưa kịp thời sửa đổi, ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của nhiều ngành, lĩnh vực; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế,... tác động tiêu cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

*Nguyên nhân chủ quan:* Công tác nắm bắt tình hình, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, thiếu quyết liệt; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chưa đồng bộ, chặt chẽ; năng lực quản lý, điều hành của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhất là ở cấp huyện, cấp xã chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Một số cán bộ, công chức còn hạn chế về năng lực, còn có hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chưa mạnh dạn trong công tác tham mưu; chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

## **II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023**

Trong thời gian tới, tình hình kinh tế - chính trị thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển của nước ta, tỉnh ta trên nhiều lĩnh vực. Trước tình hình đó, các cấp, các ngành của tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục hạn chế đã chỉ ra; khẩn trương, quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 (khóa XX) đã xác định tại Kết luận số 1492-KL/TU ngày 05/12/2022; trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

### **1. Về công tác xây dựng Đảng; hệ thống chính trị; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội**

**1.1.** Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Tập trung tuyên truyền các vấn đề mới trong chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những kết quả, thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh trên các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; đấu tranh ngăn chặn kịp thời những thông tin tiêu cực, xuyên tạc, kích động bạo lực của các thế lực thù địch trên

không gian mạng; tạo động lực, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

**1.2.** Quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định của các cơ quan xây dựng Đảng Trung ương phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; rà soát, hoàn thiện, ban hành các đề án, quy định, quy chế... về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức xây dựng Đảng.

Kịp thời kiện toàn, bổ sung, điều động, luân chuyển, phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 - 2031 và các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; chú trọng công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023.

**1.3.** Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Tiếp tục khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận số 798, 799 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thông báo số 279-TB/UBKTTW ngày 19/5/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thông báo kết luận số 25-TB/TW ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi năm 2022. Kịp thời nắm tình hình, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, các lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực...

**1.4.** Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, chính quyền, tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân; thực hiện tốt, hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, cốt cán phong trào. Thực hiện Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đổi mới

manh mẽ nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng; chủ động theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng và tích cực phối hợp, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII; Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

## **2. Về phát triển kinh tế - xã hội**

**2.1.** Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thị trường bất động sản, cung ứng thuốc và các thiết bị y tế, ... tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

**2.2.** Tập trung làm tốt công tác quy hoạch và phê duyệt quy hoạch. Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 theo Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, hoàn thành việc lập và trình thẩm định phê duyệt các đề án Quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị cho các khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất.

**2.3.** Tích cực thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

**2.4.** Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp có lợi thế. Tập trung xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, Đề án lựa chọn, hình thành thí điểm một số cụm liên kết ngành công nghiệp theo chuỗi giá trị. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án mở rộng và xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Tập trung hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án có quy mô lớn, có sức lan tỏa như: Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP 2...; hỗ trợ, kêu gọi thu hút đầu tư

phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP.

**2.5.** Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình liên kết 4 nhà nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

**2.6.** Thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tổ chức thực hiện hiệu quả “Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, phát triển các sản phẩm du lịch; khẩn trương xây dựng Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thành trung tâm du lịch biển - đảo theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 14/02/2023 của Tỉnh ủy.

**2.7.** Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển như: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn II; đường nối từ cầu Thạch Bích đi xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh; cầu và đường nối trung tâm huyện Sơn Tịnh đến Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3),...

**2.8.** Tăng cường công tác quản lý nhà nước và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, đất đai; đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến rác thải sinh hoạt. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 (sau khi Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh). Nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất trong mùa mưa bão năm 2023.

**2.9.** Tiếp tục phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.

### **3. Về quốc phòng, an ninh; công tác nội chính; đối ngoại**

**3.1.** Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội

chính, quốc phòng, an ninh năm 2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân. Tăng cường chỉ đạo kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn, đấu tranh, triệt phá, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là các tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

**3.2.** Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, chú trọng mở rộng ngoại giao kinh tế và hợp tác quốc tế; tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ nước ngoài.

### **III. Tổ chức thực hiện**

**1.** Các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các ngành, địa phương quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Kết luận này.

**2.** Ban Thường vụ Tỉnh ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện Kết luận này; báo cáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện và những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

#### Nơi nhận:

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (b/c),
- Các cơ quan xây dựng đảng Trung ương và các vụ địa phương, địa bàn của các cơ quan xây dựng đảng Trung ương (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
- Các cơ quan chuyên trách TM, giúp việc TU,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- VPTU: C, PCVP; P.TH,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M TỈNH ỦY  
BÍ THƯ**

**Bùi Thị Quỳnh Vân**